



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑.	นายธรรมรัฐ บุญมาตร	นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๔๕)	นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๔๕)	กลุ่มงานเวชกรรม- ฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้าน- บริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายธรรมรัฐ บุญมาตร  
 ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
 (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๔๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)</p> <p>- อายุราชการ ๑๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการเป็นเวลา ๘ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานนักกายภาพบำบัดมาแล้วเป็นเวลา ๑๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ )</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ใบอนุญาตที่ ก.๓๐๘๖ วันออกใบอนุญาตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ) .....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายธรรมรัฐ บุญมาตร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

(ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๔๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การสอนงานเรื่องการเคลื่อนย้าย ผีกลืน และเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกับบุคลากร

ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน มกราคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒

ขณะดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ

สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ

ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

เนื่องจากปัจจุบัน โรงพยาบาลตากสินมีผู้ป่วยทางระบบประสาทมารับการรักษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหรือในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมซึ่งจำเป็นต้องช่วยพยุง ยก พยุงให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บทางกระดูกและกล้ามเนื้อในขณะที่ทำงานได้มากขึ้น การเคลื่อนย้ายบนเตียง การช่วยไปและกลับจากเตียง ไปรถเข็นนั่ง หรือรถเข็นนั่งไปเตียง การฝึกนั่ง ยืน และเดินด้วยไม้เท้าชนิดต่าง ๆ ที่ถูกต้อง จึงนับว่าความสำคัญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นอีกด้วย ผู้เสนอจึงทำการสอนเนื้อหาดังกล่าว โดยทำการสอนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเป็นเวลาทั้งสิ้น ๓ ชั่วโมง หลังจากนั้น ๑ สัปดาห์ ทำการประเมินผล ซึ่งใช้การสอบภาคปฏิบัติในทุกหัวข้อกับบุคลากร จำนวน ๒๐ คน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป โดยทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน (เกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐) และตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เสนอทำผลงานยังไม่พบรายงานการบาดเจ็บ ที่เกิดจากทำงานในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในบุคลากรหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมแต่อย่างใด จึงนับว่าการนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปใช้ปฏิบัติงานสามารถช่วยป้องกัน รวมถึงลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการทำงานได้เป็นอย่างดี

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โครงการให้ความรู้ด้านการฝึกยืน เดิน และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ  
แก่พยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่โรงพยาบาลตากสิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เป็นการทบทวนความรู้และความเข้าใจในการดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
๒. ลดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงาน
๓. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ป่วยได้ช่วยเหลือตนเองมากขึ้น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ  
รักษาอีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลวิชาชีพที่บรรจุใหม่โรงพยาบาลตากสิน มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
อย่างถูกต้อง
๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกับตนเองและผู้ป่วย
๓. นำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปแนะนำบุคลากรระดับอื่น ๆ ในหน่วยงาน รวมทั้งญาติผู้ป่วย  
ซึ่งจะให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น